

มติการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่  
\*\*\*\*\*

ตามที่สภาเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวัน  
อังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๒ คน นั้น  
สภาเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ ได้มีมติดังต่อไปนี้

<b>เริ่มประชุมเวลา</b>	๐๙.๐๐ น.
<b>ระเบียบวาระที่ ๑</b>	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - เรื่องที่ ๑ การประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยน้ำใหญ่ - เรื่องที่ ๒ แนะนำตัวข้าราชการ ให้สภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๒</b>	เรื่องรับรองรายงานการประชุม (-ไม่มี-)
<b>ระเบียบวาระที่ ๓</b>	กระทู้ถาม (-ไม่มี-)
<b>ระเบียบวาระที่ ๔</b>	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (-ไม่มี-)
<b>ระเบียบวาระที่ ๕</b>	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยน้ำใหญ่ (รายละเอียดตามเอกสารคำแถลงนโยบายที่แนบมานี้) ๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภาเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ ๕.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ได้รับเลือก เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ชุดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย ๑. นางบุญยง ใจสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๒. นางแสงจันทร์ อัจหาญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ๓. นายมงคล เมืองโคตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๔. นางไฉน ใจสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๕.๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาล ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ได้รับเลือก เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาล โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ชุดที่ ๒ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาล จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย ๑. นางพรนภา เมืองโคตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๒. นายสุนทร เมืองโคตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๓. นางรจนา ใจช่วง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๔. นายมานิช วงศ์ฮาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
<b>มติที่ประชุม</b>	
<b>มติที่ประชุม</b>	
<b>ระเบียบวาระที่ ๖</b>	เรื่องอื่นๆ (-ไม่มี-)
<b>ปิดประชุม</b>	เวลา ๑๒.๐๐ น.